



เกาะติด

4PW

ฉบับที่ ๗
ปี ๒๕๖๐



สำนักงาหนดะกรรมาการ
สุภภาพแห่งชาติ

เตรียมการ! ประเด็น 'นิทรรศการ' สมัชชาสุขภาพฯ จากนโยบายสู่ประรรมความสำเร็จในพื้นที่



เมื่อได้ข้อสรุปว่า “๑๐ ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” คือ ประเด็นหลัก (Theme) ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ในปีนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการพัฒนา นโยบายสาธารณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมี **นางปรีดา คงแป้น** เป็นประธาน จึงร่วมกันระดมความคิดเห็นรายละเอียดการเตรียมการในส่วน ของนิทรรศการ ลานสมัชชาฯ และห้องเสวนา นโยบายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นการนำเสนอรูปธรรมความสำเร็จ ของการแปลงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ การปฏิบัติในพื้นที่

นายไมตรี จงไกรจักร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วม เสนอว่า ตลอด ๑๐ ปี ที่ผ่านมา เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติถึง ๗๓ มติ ซึ่งน่าจะนำเสนอ รูปธรรมให้สาธารณชนรับทราบว่า มติสมัชชาสุขภาพเหล่านั้นช่วย ขับเคลื่อนหรือสร้างผลสะท้อนต่อสังคมอย่างไรบ้าง เพื่อสะท้อน ความสำเร็จของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และในส่วนประเด็นสำหรับ ห้องเสวนานโยบายและเวทีกลางในลานสมัชชาฯ ควรเลือกประเด็นที่ เชื่อมโยงกับการใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพฯ ที่มีความสำเร็จเป็น รูปธรรมและเกาะเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจ อาทิ การทำนิทรรศการ ให้มีชีวิต การนำเสนอนวัตกรรมกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะ เช่น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน การพัฒนาความ ร่วมมือกับ ๖ กระทรวง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการบูรณาการ ความร่วมมือ การเปิดพื้นที่ให้กับประเด็นปัญหาของกลุ่มเปราะบาง ในห้องเสวนาจากภาคี การจัดสมัชชาพาทัวร์ การจัด TED TALK ในประเด็นโดดเด่นที่สามารถสะท้อนผลความสำเร็จของการทำงาน ใน 10 ปี รวมถึงการจัดรายการนโยบาย By ประชาชนในพื้นที่ ลานสมัชชาฯ เป็นต้น ▶

โดยในช่วงท้าย ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา ประเด็นในการจัดนิทรรศการ ครอบคลุม ๗ ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ๑.๑๐ปี พ.ร.บ.สุขภาพฯ ๒.รูปธรรมความสำเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาทิ สุขภาวะพระสงฆ์ ท้องไม่พร้อม เกษตรและอาหารปลอดภัย นมแม่ ๓.ผลของธรรมนูญสุขภาพ ตัวอย่างเช่น สุขภาวะพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ๔.ผลของ EHIA อาทิ การปกป้องพื้นที่จากการศึกษาศักยภาพชุมชน กรณีท่าเรือบ้านโพธิ์ ๕.นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน, ความร่วมมือ ๖ กระทรวง ๖.ผลของเครื่องมือสิทธิ อาทิ เรื่องสิทธิการตายตามธรรมชาติ และ ๗. Innovation จากพื้นที่

ในส่วน ห้องเสวนานโยบายสาธารณะ มีข้อเสนอเบื้องต้นทั้งสิ้น ๙ เรื่อง ได้แก่ ๑.การติดตามนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนักมวยเด็ก ๒.การส่งเสริม

พัฒนาการเด็กผ่านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ๓.พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ (Public Space) ๔.เมนูอาหารทางเลือก ๕. Health literacy ๖. Population Consultation in the policy ๗. SDGs By HiAP ๘.เวทีวิชาการภาค “พลังสร้างการเปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ.สุขภาพ” และ ๙.การผลักดันร่าง พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

โดยหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะจัด Workshop กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพแต่ละประเด็น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและคัดสรรประเด็นสำหรับนิทรรศการ เวทีกลาง และเวทีเสวนานโยบายฯ รวมทั้งออกแบบรูปแบบและบรรยากาศลานสมัชชา โดยจะมี Workshop ครั้งแรกเพื่อเตรียมการในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม นี้

เล็งรณรงค์ลดบริโภค ‘เนื้อแดง-อาหารปิ้งย่าง’ ล้อมคอกตันเหตุโรค ‘มะเร็งลำไส้ใหญ่’



มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่กำลังคุกคามสุขภาพและชีวิตของคนไทยอย่างหนักหน่วง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยถึงปีละ ๑๐,๖๒๔ ราย ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคคือพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะ “เนื้อแดง” และเนื้อสัตว์แปรรูปเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย

เพื่อลดทอนระดับความรุนแรงของปัญหา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เชิญภาคีที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายแพทย์อัครคม ชัยวีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ และ ดร.ศุภิพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมระดมสมองในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาป้องกันและควบคุมมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างมีส่วนร่วม” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนึ่งในความชัดเจนที่ได้จากวงประชุม คือ การขับเคลื่อนงานด้านการบริโภคของประชาชน โดย ดร.ศุภิพร แสงกระจ่าง ได้เสนอมาตรการขับเคลื่อนเชิงรณรงค์ ในประเด็นลดการบริโภคเนื้อแดง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

“ควรกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์ให้คนลดการบริโภค ซึ่งไม่ใช่การรณรงค์ให้เลิกการบริโภคเนื้อแดง แต่จะเป็นการแนะนำให้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสม” ดร.ศุภิพร กล่าว

ผศ.ดร.ทพ. วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยืนยันว่า สช. พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อลดปัญหาหามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อน

“การบริโภคเนื้อแดง เนื้อสัตว์แปรรูป และเนื้อสัตว์ปิ้งย่างในปริมาณที่มากเกินไป ย่อมส่งผลต่อร่างกาย ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการระบุไว้แล้ว การผลักดันเรื่องนี้ต้องทำให้ประชาชนเห็นภาพว่าจะเกิดอันตรายอะไรบ้าง รวมถึงต้องทำให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดโรคด้วย ไม่ว่าจะเป็นการไม่ออกกำลังกาย ต้มเหล้า สูบบุหรี่ เป็นต้น” ผศ.ดร.ทพ. วีระศักดิ์ ระบุ

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะยินดีให้ความร่วมมือ หากมีการปรึกษาหารือเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องนี้ เพียงแต่ก็ต้องชัดเจนในส่วนของการเสนอว่า จะให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างไร หรือมีทางเลือกใดบ้าง”

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรต้องรณรงค์ลดการบริโภคเนื้อแดง ซึ่งเป็นการรณรงค์ทางตรง และการรณรงค์ทางอ้อม คือ การเสนอแนะทางเลือกอื่นในการบริโภคต่อประชาชน ซึ่งสายงานด้านโภชนาการ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนงาน โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะเป็นหลักในการร่างเอกสารวิชาการและแผนการทำงาน ก่อนจะมีการประชุมอีกครั้งในวาระต่อไป

